

**HĐND HUYỆN TỬA CHÙA
BAN PHÁP CHẾ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 65 /BC-BPC

Tủa Chùa, ngày 09 tháng 12 năm 2022

BÁO CÁO

Thẩm tra Báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện, Chi cục Thi hành án dân sự huyện năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

(Trình tại Kỳ họp thứ Chín, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20/11/2015;

Thực hiện Thông báo số 92/TB-HĐND ngày 17/11/2022 của HĐND huyện về việc phân công chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ Chín HĐND huyện Khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ban Pháp chế, HĐND huyện đã tiến hành thẩm tra báo cáo số 307/BC-VKSND ngày 01/12/2022 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện; báo cáo số 71/BC-TAND ngày 30/11/2022 của Tòa án nhân dân huyện; báo cáo số 10/BC-CCTHADS ngày 30/11/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện về Kết quả công tác năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Sau khi thẩm tra, Ban Pháp chế, HĐND huyện báo cáo kết quả cụ thể như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Năm 2022, các cơ quan Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự huyện đã có nhiều nỗ lực trong việc thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. Trong điều kiện tình hình dịch bệnh Covid -19 trong những tháng đầu năm diễn biến phức tạp, cơ quan Viện Kiểm sát, Tòa án nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự huyện đã có nhiều biện pháp đổi mới trong công tác quản lý, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành; phối hợp chặt chẽ và chủ động triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm của ngành góp phần vào việc bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội.

II. KẾT QUẢ THẨM TRA CÁC BÁO CÁO

1. Báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân huyện

Ban Pháp chế cơ bản nhất trí với báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân huyện. Trong năm 2022, Viện Kiểm sát nhân dân huyện đã phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai nhiều biện pháp tích cực đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; thực hiện tốt công tác phòng ngừa, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện và đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Báo cáo của Viện kiểm sát cho thấy tình hình tội phạm trên địa bàn huyện có xu hướng giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu tập trung vào các loại tội phạm như: Ma túy, tội phạm về trật tự xã hội. Trên địa bàn huyện không thụ lý và giải quyết vụ việc nào về các loại tội phạm ở các lĩnh vực an ninh quốc gia, tham nhũng, xâm phạm hoạt động tư pháp. Tình hình tranh chấp dân sự tại địa phương có xu hướng ổn định, không có tranh chấp phức tạp hay khiếu kiện kéo dài, các vụ án thụ lý tại địa phương chủ yếu là tranh chấp về hôn nhân, gia đình.

Trong năm 2022, Viện Kiểm sát nhân dân tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, cụ thể hoá kế hoạch, chương trình công tác của đơn vị, chất lượng điều tra, truy tố, xét xử ngày càng được nâng cao, có nhiều chuyển biến tích cực; kịp thời phát hiện vi phạm và ban hành 23 kiến nghị¹ yêu cầu khắc phục vi phạm, thiếu sót trong hoạt động tư pháp và công tác quản lý ở một số lĩnh vực. Trong kỳ không xảy ra vụ, việc nào oan sai, Tòa tuyên không phạm tội; nhiều khâu công tác đã thực hiện hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch cả năm đề ra; chất lượng, hiệu quả các khâu công tác được nâng cao rõ rệt.

Công tác kiểm sát về cơ bản đã đảm bảo chất lượng, đạt tỷ lệ cao, tuân thủ đúng pháp luật. Viện Kiểm sát đã phối hợp tốt với cơ quan điều tra, Tòa án trong giải quyết án hình sự, đảm bảo việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đúng pháp luật, góp phần đảm bảo công tác xét xử nghiêm minh, đúng người, đúng tội. Kết quả công tác kiểm sát của VKSND đã góp phần quan trọng vào việc bảo đảm các hoạt động tư pháp trên địa bàn đúng pháp luật, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

2. Báo cáo của Tòa án nhân dân huyện

Ban Pháp chế cơ bản nhất trí với báo cáo đánh giá kết quả công tác của Tòa án nhân dân huyện về kết quả công tác xét xử năm 2022. Tòa án nhân dân huyện đã có nhiều cố gắng trong công tác nâng cao chất lượng xét xử, luôn bám sát các yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, áp dụng đúng các quy định của pháp luật; không để án quá hạn luật định, đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các vụ án, các phiên Tòa xét xử đảm bảo nguyên tắc tranh tụng công khai, dân chủ.

Trong năm 2022, Tòa án nhân dân huyện đã thụ lý 110 vụ việc các loại, đã giải quyết, xét xử 101/110 vụ (đạt 91%), 09 vụ đang giải quyết trong thời hạn luật định (so với cùng kỳ năm 2021 tổng số án phải giải quyết giảm 14 vụ, việc các loại). Việc xét xử các vụ án hình sự đảm bảo đúng người, đúng tội, áp dụng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ đúng pháp luật, không xử oan, không bỏ lọt tội

¹ 02 kiến nghị khắc phục vi phạm trong thực hành quyền công tố, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; 03 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm pháp luật trong hoạt động khởi tố, điều tra đối với cơ quan CSĐT Công an huyện; 02 kiến nghị phòng ngừa vi phạm trước tình hình tội phạm về ma túy và xâm phạm sở hữu có chiều hướng gia tăng trên địa bàn huyện; 02 kiến nghị khắc phục vi phạm trong hoạt động xét xử án hình sự; 02 kiến nghị khắc phục vi phạm pháp luật đối với một số vi phạm đã phát hiện được qua cuộc KSTT; 04 kiến nghị khắc phục vi phạm trong thi hành án hình sự; 02 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm; 01 kiến nghị phòng ngừa vi phạm đối với UBND xã trong việc tuân theo quy định của pháp luật trong thành phần hoà giải tranh chấp đất đai của UBND xã; 01 kiến nghị khắc phục phòng ngừa vi phạm pháp luật trong việc xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính; 03 kiến nghị khắc phục vi phạm trong công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính; 01 kiến nghị khắc phục vi phạm trong công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp.

phạm. Hình phạt áp dụng đối với các bị cáo đảm bảo nghiêm minh, tương xứng với tính chất, mức độ, hành vi và nhân thân của người phạm tội, đáp ứng yêu cầu phòng, chống tội phạm trong tình hình hiện nay; đồng thời thể hiện sự nghiêm minh trong việc áp dụng pháp luật.

Việc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, hành chính, lao động đảm bảo tính khách quan, toàn diện, áp dụng đúng các quy định của pháp luật tố tụng dân sự trong giải quyết các loại án trên; quyền và lợi ích hợp pháp của các bên đương sự được Tòa án bảo vệ.

Việc ra quyết định đình chỉ các vụ, việc đảm bảo các căn cứ theo quy định của pháp luật. Việc ra quyết định thi hành án được Tòa án thực hiện kịp thời, chặt chẽ, đúng quy định của Bộ luật hình sự, Luật Thi hành án hình sự và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo được quan tâm thực hiện đúng quy định, không để tồn đọng hoặc quá hạn. Việc xem xét quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính; miễn, giảm các khoản thu nộp ngân sách Nhà nước, giảm thời hạn chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ được thực hiện chặt chẽ đúng pháp luật.

Tuy nhiên, Ban Pháp chế nhận thấy qua công tác kiểm sát xét xử các vụ án hình sự, hành chính tại TAND huyện vẫn còn một số thiếu sót: VKSND đã ban hành 02 kiến nghị yêu cầu khắc phục².

3. Báo cáo của Chi cục Thi hành án dân sự huyện

Năm 2022, Chi cục Thi hành án dân sự huyện đã có nhiều cố gắng, khắc phục các khó khăn, chủ động thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định. Tổng số việc phải thi hành là 119 việc, đã thi hành xong 83/102 việc có điều kiện thi hành (đạt 81,37%); về tiền đã giải quyết 1.295.341.000 đồng (đạt 17,9% so với án có điều kiện thi hành)³;

- Công tác giao nhận, bảo quản, xử lý vật chứng phục vụ trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án đều đảm bảo an toàn tuyệt đối, đúng quy định của pháp luật. Thực hiện tốt công tác giao nhận và trích xuất vật chứng theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng. Vật chứng của các vụ án được bảo quản chặt chẽ, định kỳ hàng tháng, quý đều được kiểm kê, kiểm tra không để xảy ra sai sót trong quá trình giao nhận, bảo quản. Xử lý vật chứng, tài sản đúng quy định của pháp luật. Trong năm, tổng số vụ việc Chi cục Thi hành án giải quyết 24 vụ; đã tiến hành ra 10 quyết định thành lập hội đồng tiêu hủy vật chứng cho 20 vụ việc .

² 02 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm pháp luật trong thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử vụ án hình sự; .

³ cụ thể: Tổng số việc thụ lý thi hành án là 119 việc, với số tiền thụ lý thi hành án là 9.105.533.000 đồng, trong đó: Thụ lý mới là 86 việc, với số tiền phải thụ lý thi hành là 3.717.418.000 đồng; Số việc có điều kiện thi hành 102 việc, với số tiền phải thi hành là 7.251.278.000 đồng (chiếm 79,6% tổng số tiền phải thi hành); thi hành xong và ủy thác đi là 83việc (đạt 81,37%) với số tiền 1.295341.000 đồng; chuyển kỳ sau là 36 việc, với số tiền 7.810.192.000 đồng (đang thi hành dở dang là 19 việc, với số tiền 5.955.937.000 đồng; chưa có điều kiện thi hành án là 17 việc, với số tiền 1.854.255.000 đồng).

- Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã được chú trọng. Năm 2022 Chi cục Thi hành án huyện đã tiếp 24 lượt công dân, trong đó chủ yếu là gửi đơn yêu cầu thi hành án và đề nghị cấp giấy xác nhận kết quả thi hành án của người phải thi hành án; trong kỳ không có đơn thư, khiếu nại tố cáo liên quan đến việc thi hành án.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chi cục Thi hành án huyện còn một số tồn tại hạn chế sau:

- Công tác giải quyết các vụ việc liên quan đến tín dụng ngân hàng còn chậm. Tổng số vụ việc phải giải quyết trong kỳ là 04 vụ việc tương ứng với số tiền là 5.938.172.000 đồng (trong đó: Thi hành xong: 0 vụ việc; đang thi hành: 03 việc (5.674.274.000 đồng); chưa có điều kiện thi hành là 01 việc (263.898.000 đồng).

- Số tiền thi hành xong đạt tỷ lệ thấp (17,9 % so với án có điều kiện thi hành). Số tiền chuyển kỳ sau thi hành còn cao (7.810.192.000 đồng). Trong báo cáo chưa nêu được những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

III. KIẾN NGHỊ CỦA BAN PHÁP CHẾ

Qua hoạt động giám sát và thẩm tra các báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự huyện, Ban Pháp chế HĐND huyện có một số kiến nghị sau:

1. Đối với UBND huyện Tủa Chùa

- Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân để nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật và đưa pháp luật vào cuộc sống;

- Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng, chính quyền các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, đặc biệt là tội phạm về ma túy; tội phạm vi phạm về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản, tội phạm vi phạm về quy định tham gia giao thông đường bộ...

2. Đối với Viện Kiểm sát nhân dân huyện

- Tiếp tục tăng cường công tác phối hợp với cơ quan điều tra Công an huyện tiến hành kiểm tra, kiểm sát việc thụ lý, giải quyết nguồn tin về tội phạm của cơ quan điều tra, Công an xã; tích cực và nâng cao chất lượng hoạt động kiểm sát tư pháp để kháng nghị, kiến nghị kịp thời, hiệu quả.

- Tổ chức thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng trong việc giải quyết án; tích cực kiểm sát các hoạt động tư pháp để có các kiến nghị, kháng nghị đúng và phù hợp theo quy định.

3. Đối với Tòa án nhân dân huyện

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng giải quyết xét xử các loại án theo chức năng, nhiệm vụ; hạn chế các bản án, quyết định của Tòa án bị huỷ, sửa do lỗi chủ quan cũng như hạn chế các sai sót, vi phạm nhằm hạn chế kiến nghị, kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân.

- Tăng cường phối hợp với các cơ quan tư pháp, đẩy nhanh việc xét xử các vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, các vụ việc liên quan đến tham

những, tội xâm hại tình dục (đặc biệt là đối với trẻ em), tội phạm về ma túy, tội vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng...

- Tiếp tục nâng cao vai trò của Đoàn Hội thẩm Toà án nhân dân huyện trong hoạt động xét xử.

4. Đối với Chi cục Thi hành án dân sự huyện

- Thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao tỷ lệ thi hành án cho các tổ chức và cá nhân; quan tâm phân loại án có điều kiện thi hành và chưa có điều kiện thi hành đảm bảo chính xác để nâng cao tỷ lệ thi hành án cả về việc và tiền, giảm số tồn đọng chuyển sang kỳ sau.

- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị và chính quyền địa phương, phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự trong công tác tổ chức thi hành án.

- Tăng cường chỉ đạo quyết liệt, triển khai áp dụng các biện pháp cưỡng chế trong thi hành án, đặc biệt đối với các vụ việc phức tạp, các vụ việc có điều kiện thi hành nhưng người phải thi hành cố tình dây dưa, chây ì chống đối thi hành án và các vụ việc liên quan đến tín dụng ngân hàng; tập trung thi hành xong các quyết định cưỡng chế thi hành án, đảm bảo an toàn, đúng pháp luật.

Trên đây là báo cáo thẩm tra các Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và Chi cục thi hành án dân sự huyện năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Ban Pháp chế kính trình kỳ Hội đồng nhân dân huyện xem xét./.

Nơi nhận:

- TT. HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Thành viên Ban Pháp chế;
- VKSND, TAND, CCTHADS huyện;
- Lưu: VT, BPC.

TM. BAN PHÁP CHẾ
KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

Lê Thị Xuân